

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เลขที่ 1007
วันที่ - 2 กย. 2568
เวลา 10.08 น.



สป. กสด.
 กษา กจ.
 กก. สน.ทช.
 กข. สรบ.
 กสร.
 กศ.
 กศ. *กณ กณ*

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
เลขรับ 4191
วันที่ - 2 กย. 2568
เวลา 10.05 น.

ด่วนที่สุด

ที่ นบ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๕๕๓

ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

ถนนรัตนาธิเบศร์ นบ ๑๑๐๐๐

๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ (คำบรรยาย) รายการ "เสียงจากใจไทยคู่ฟ้า"

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นายกเทศมนตรีนคร
และนายกเทศมนตรีเมือง ทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนนทบุรี ด่วนที่สุด ที่ นบ ๐๐๒๓.๓/ว ๕๒๐๑ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๓๗๒๑
ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดนนทบุรีได้มีหนังสือแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์การเผยแพร่
สัญญาณภาพและเสียงจากรายการ "เสียงจากใจไทยคู่ฟ้า" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NTB ๒
HD) ทุกเช้าวันเสาร์ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. Youtube Channel ช่อง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้า Facebook สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุ FM ๙๒.๕ MHz และเครือข่ายวิทยุ กรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ
ในวันเสาร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นต้นไป ไปยังช่องทางการประชาสัมพันธ์ ที่รับผิดชอบ อาทิ หอกระจายข่าว
เสียงตามสายชุมชน สื่อโทรทัศน์ท้องถิ่น นั้น

จังหวัดนนทบุรีได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กระทรวงมหาดไทยได้จัดส่งข้อมูล
การประชาสัมพันธ์ (คำบรรยาย) รายการ "เสียงจากใจไทยคู่ฟ้า" ซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๘
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ที่ผ่านมา จึงขอแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สำหรับอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชัย อร่ามศรี)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร. ๐๒-๕๘๐-๘๗๑๔

ผู้ประสานงาน สุพิชา สัมพันธ์ โทร. ๐๖ ๑๖๓๕ ๖๖๒๕

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๓๓๗๒๕๐



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ (คำบรรยาย) รายการ “เสียงจากใจไทยคู่ฟ้า”

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๔/ว ๒๕๐๑ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลสรุปเนื้อหา รายการ “เสียงจากใจไทยคู่ฟ้า”

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เผยแพร่สัญญาณภาพและเสียงจากรายการ “เสียงจากใจไทยคู่ฟ้า” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ แห่งประเทศไทย (NTB ๒ HD) ทุกเช้าวันเสาร์ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. Youtube Channel ช่อง เสียงจากใจ ไทยคู่ฟ้า Facebook สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วิทยุ FM ๙๒.๕ MHz และเครือข่ายวิทยุ กรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นต้นไป ไปยังช่องทางการประชาสัมพันธ์ ที่รับผิดชอบ อาทิ หอกระจายข่าว เสียงตามสายชุมชน สื่อโทรทัศน์ท้องถิ่น ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยว่า ขอจัดส่งข้อมูล การประชาสัมพันธ์ (คำบรรยาย) รายการ “เสียงจากใจไทยคู่ฟ้า” ซึ่งออกอากาศเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ที่ผ่านมา จึงขอความร่วมมือจังหวัด แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

๑

(นายศิริพันธ์ ศรีภักดิ์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
โทร. ๐-๒๒๕๑-๕๐๐๐ ต่อ ๕๑๑๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

สรุปเนื้อหา รายการ เสียงจากใจไทยคู่ฟ้า ประจำวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2568
ส่วนการประชาสัมพันธ์ กองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ กรมประชาสัมพันธ์

ที่นี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าดำเนินรายการ โดยจिरายู ห่วงทรัพย์ ทุกเช้าวันเสาร์ หลังเคารพเคารพธงชาติ

สวัสดีครับท่านผู้ชม พบกับรายการเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า วันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2568 กับผมจिरายู ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และกรรมการ ศบ.ทก. ที่แก้ไขปัญหาสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ท่านผู้ชมเรื่องราวต่าง ๆ ในสังคมยังคงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเรื่องของการร้องเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ผมได้ไปเรื่องบุกรุกไฟฟ้าเป็นการสัมมนาช่วงกลางรายการจะนำเรียนให้ได้ฟัง ว่ารัฐบาลนั้นจริงจังกับปัญหาการแก้ไขปัญหาบุกรุกไฟฟ้า ปลายปีที่แล้วจำได้ว่ามีเด็กหลายคนบอกว่าติดบุกรุกไฟฟ้าไปสูบพอร์ตที่เป็นรูปโดเรมอนบ้าง เป็นรูปอะไรต่าง ๆ ปรากฏว่าวันนี้หายวับไปจากสังคมไทย แม้จะไปอยู่หลังบ้านไปอยู่ในโซเชียลมีเดีย รัฐบาลดำเนินการจับกุมอย่างต่อเนื่อง เดียวว่ากันในรายละเอียด เรื่องอื่น ๆ ได้รับการแก้ไขไปหลากหลาย ท่านผู้ชมสามารถส่งตรงมาได้ ไม่ว่าจะร้องเรียนส่วนราชการใดๆ มาที่ “เสียงจากใจไทยคู่ฟ้า” เลขที่ 1 ทำเนียบรัฐบาล แขวงดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หรือ e-mail : Jirayu9000@gmail.com สามารถส่งเข้ามาได้ครับ

รัฐบาลได้ข่าวลือ ไม่มีประกาศสงครามเขมร ไม่มีวันรื้อรั้วลวดหนาม

ท่านผู้ชมเรื่องราวของกัมพูชาที่ยังปวดเศียรกันทุกวัน ข่าว Fake News ปลอ่ยกันเป็นว่าเล่น ล่าสุดเมื่อวานนี้ ศบ.ทก. ขออนุญาตชี้แจงให้กับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังกันทั่วประเทศ ไม่มีการประกาศสงครามกับกัมพูชาแต่อย่างใด การประกาศสงครามมันโบราณคร่ำครึ มันเป็นการปะทะกันตามแนวชายแดนตั้งแต่ 24 กรกฎาคม จนปัจจุบันมีการหยุดยิงตามข้อตกลงตั้งแต่คืนวันที่ 28 กรกฎาคม และมีการประชุมกันที่มาเลเซียตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม วันนี้ 23 สิงหาคมแล้ว ขอยืนยันอย่างนี้ตามที่คลิกวิดีโอจากเพจเขียนว่า บองฮาริน อ้างว่าได้รับข้อมูลจากสื่อท้องถิ่นในกัมพูชาว่า ประเทศไทยจะมีการประชุมรัฐสภาเพื่อประกาศสงครามกับกัมพูชา ขอยืนยันว่าเรื่องดังกล่าว มั่ว ไม่เป็นความจริง การประชุมรัฐสภาการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีเป็นปกติ วันอังคารเป็น สว. วันพุธเป็น สส. วันพฤหัสบดีเป็น สส. และมีการประชุมการแก้ไขปัญหาในประเทศ ส่วนสถานการณ์ชายแดนเป็นกองทัพภาคที่ 1 และกองทัพภาคที่ 2 รวมทั้งกองทัพเรือที่ดูแลจังหวัดจันทบุรี ตราด

รายละเอียดเรื่องนี้ประเทศไทยไม่มีการประชุมรัฐสภาเพื่อการประกาศสงครามใดใดกับประเทศใดก็แล้วแต่รวมถึงกัมพูชา คืออย่ามั่วข่าวกันมากนัก รัฐบาลยืนยันว่าไม่มีการประกาศสงครามแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังกล่าวหาไทยบอกว่าไม่ต้องการสันติภาพ จะโจมตีกัมพูชานั้นเป็นการป้ายสีด้วยข้อความที่เป็นเท็จยิ่ง ข้อตกลงหยุดยิง 7 สิงหาคมพูดชัดเจนว่า ตกลงเราจะไม่ปลอ่ยข่าว Fake News แต่ว่าเกิน 90% มาจากฝั่งโน้นเพราะฉะนั้นขอความเข้าใจให้กับพี่น้องคนไทยว่า ไม่จำเป็นหรือสงครามมันเป็นยุคสมัย เขาเรียก “สงครามเย็น” เดียวนี้เจรจากันได้ก็เจรจากัน เพราะฉะนั้นเห็นข่าวแบบนี้อย่าไปแชร์ต่อ ช่วงนี้มีการเอาผิดทางกฎหมายไปหลายรายแล้ว โดยเฉพาะดีอีแจ้งความผู้ที่ส่งข่าวเท็จ ข่าวปลอม และเว็บไซต์ที่เรียกโลค์ เรียกร้อง ระวางให้ตีไปถึงเจ้าตัวเอง เพราะว่าท่านไปจดทะเบียนไว้ เขียนชัดเจนว่าเป็นใคร ที่ไหน อย่างไร

อีกเรื่องที่ใช้ข้อตกลงหยุดยิง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม หลังเที่ยงคืน ใครอยู่ตรงไหนให้อยู่ตรงนั้น เมื่อเราอยู่ตรงนั้น เราก็กักขังอหิปัตย์ของไทย มีการกันรั้วลวดหนามหลายจุดด้วยกัน ตั้งแต่อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ สระแก้ว จันทบุรี ตราด ยืนยันข่าวนี้อันไม่เป็นความจริง ศบ.ทก. ได้รายงานชัดเจนว่าไม่มีวันรั้วลวดหนามแต่อย่างใดมีแต่จะทำเพิ่ม

แจ้งข่าว มท.ภ.2 สั่งรื้อบ้านชาวกัมพูชา เป็นชาวปลอม

ส่วนกรณีที่เป็นข่าวสำคัญที่จังหวัดสระแก้ว ที่หมู่บ้านบ้านหนึ่ง เมื่อสมัยสงครามของกัมพูชาจำได้ใช้ไหมที่มีเขมร 3 ฝ่าย มีนายกรัฐมนตรีถึง 2 คนทำงานร่วมกันมีการรुक้าเข้ามาในเขตอหิปัตย์ของไทย ที่เห็นตามแนวเขตชัดเจน หนีร้อนมาพึ่งเย็นพออยู่ไปอยู่มา พ่อเจ้าพระคุณก็ไม่ถอยออกไป แต่ว่าพอมีการเจรจาหยุดยิงใช้ข้อตกลงเราก็ก่อรั้วลวดหนามไปกัน นอกจากนี้ยังมีชาวปลอมบอกว่า เขาหลบภัยมาไปพึ่งบ้านเรือนของชาวกัมพูชาคือถ้าตาไม้ถั่วขอภัยท่านผู้ฟัง ในภาพมันเห็นชัดเจนว่าเป็นรถแบคโฮสีเขียวขี้ม้าและมีคนตะโกนโหวกเหวกโวยวายอย่างมารื้อ รถแบคโฮกำลังพยายามทุบบ้าน แต่พอดูดีดีจะเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนอยู่เยาะ บ้านเราคำว่าตำรวจเขียนว่า Police ถ้าเป็นภาษาอินโดนีเซียเรียก Polisi (โปลิซี) ภาษาอินโดนีเซียจะไม่เหมือนไทย และที่สำคัญอันนี้เป็นภาพปล่อยเยาะเหลือเกิน ไทยไม่ได้ไปทำขนาดนั้น เราอยู่ในส่วนที่อยู่ในฝั่งของเราที่เป็นพินทมาหงนชายกะปิ น้ำปลาและอยู่ในฝั่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นจบข่าวเรื่องนี้

“ร้อยตรีเซ็ง” ทหารเขมร อยู่ในคลิปวางระเบิด

ไปดูอีกคลิปเป็นคลิปที่น่าสนใจ คือคลิปที่ทหารเรือไปเก็บกู้วัตถุระเบิดและไปเจอโทรศัพท์มือถือ เปิดเข้าไปก็สุดยอตนะครับ เป็นภาพสาธิต ภาพทหารกัมพูชาสาธิตการใช้กับระเบิดพีเอ็มซึ่งเรารู้จักกันดี มีการบอกว่าถ้าตั้งตรงนี้จะระเบิดตรงนั้น ต้องทำแบบนี้แบบนี้ ปรากฏว่าฝ่ายกัมพูชาออกมาชี้แจงบอกว่า เป็นคลิปที่ทหารไทยจ้างไปใส่เครื่องแบบเขมร แล้วมาบอกว่าเป็นของเขมร เรียบอย่างนี้ท่านผู้ชมว่า คือตาเห็นและมีการจับพยานหลักฐานชัดเจน 1) ทหารที่ไปยืนอยู่คือ “ร้อยตรีเซ็ง” เคยไปยืนถ่ายภาพกับกองทัพของไทย ชัดเจนว่าเป็นทหารกัมพูชา 2) มาบอกอีกว่ามอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ข้างหลังเป็นทะเบียนของไทย คือถ้าตาไม้ถั่วจริงมองแบบนี้ไม่ได้นะทะเบียนกัมพูชาลอกเลียนแบบมาจากฝรั่งในสหรัฐอเมริกาคล้ายคล้ายกันจะมีเป็นภาษาอังกฤษ มีสีส้ม และเป็นแนวแบบสีเหลี่ยมผืนผ้า มีภาษาอังกฤษ เช่น จังหวัดเสียมราฐ จังหวัดบันเตียเมียนเจย จังหวัดพนมเปญ แต่มอเตอร์ไซค์บ้านเราเป็นเลขอารบิก มีภาษา ถ้าเป็นกรุงเทพมหานคร ก็เป็นกรุงเทพมหานครตรงกลาง ยืนยันชัดเจนว่าคลิปดังกล่าวนี้ ไม่ต้องพูดเยาะเจ็บคอ

การประชุม RBC

สำหรับสถานการณ์ล่าสุดในการประชุม RBC ช่วงบ่ายเมื่อวาน มีข้อสรุปโดยกองพันทหารราบที่ 3 และกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ โดยพลโท อมฤต บุญสุยา แม่ทัพภาคที่ 1 ได้สรุปข้อหารือกับประเทศกัมพูชาดังต่อไปนี้

1. ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นชอบร่วมกันในการดำเนินการร่วมมือกำจัดทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรม โดยพิจารณาให้ทหารร่วมกันในการประชุม GBC ครั้งต่อไป

2. ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นชอบร่วมกันในความร่วมมือประสานกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์ โดยให้ใช้เวทีมหาดไทยของกัมพูชาหรือกับหน่วยงานของไทยและควรเห็นชอบให้เสนอในการหารือร่วมกันกับ GBC ครั้งต่อไป

3. ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นชอบให้มีกลไกแก้ไขปัญหาด้วยการจัดตั้งชุดประสานงานหรือที่เรียกกันว่า CG (Coordinating Group) และคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น (TBC : Township Border Committee) เพื่อเป็นกลไกรองรับคณะของ RBC ในการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ต่อไป

ส่วนการแก้ไขปัญหาละเมิด MOU 43 กัมพูชาได้ขอให้ใช้กลไกอื่นในการดำเนินการ

เลขาธิการกฤษฎีกา ชี้ช่อง.. ฟ้องแพ่ง ผู้นำกัมพูชาได้ ยึดทรัพย์สินในไทย ชดเชยประชาชนผู้เสียหาย

ไปดูเรื่องของกรณีที่ท่านเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งเลขาธิการกฤษฎีกาคือฝ่ายกฎหมายของประเทศเวลาอะไรที่จะต้องฟ้องระดับโลกหรือระดับภูมิภาค หรือแม้แต่ในประเทศที่เป็นข้อขัดแย้งทางกฎหมายทางกฤษฎีกาจะเป็นผู้ให้ความเห็น ล่าสุดนายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาว่า ไทยสามารถฟ้องดำเนินคดีเอาผิดกับผู้นำกัมพูชาตามกฎหมายประเทศไทยจากสถานการณ์ไทย-กัมพูชาได้ เป็นการนำตัวผู้กระทำผิด ผู้สั่งการมาดำเนินคดีในประเทศไทย ซึ่งสามารถทำในประเทศไทยได้เนื่องจากมีเอกสิทธิ์คุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศ แต่คนที่โดนเนี่ยถ้าเดินทางข้ามเข้ามาเมืองไทยก็ล๊อคคอเข้าซังเตได้เลย นอกจากนี้ยังฟ้องในคดีอาญาหลายมาตราหลายกระทงด้วยกัน ทั้งการฆ่าคน มีผู้เสียชีวิต มีความผิดต่อทรัพย์สินอะไรต่าง ๆ นอกจากนี้เรายังมองเห็นว่าจะสามารถฟ้องกฎหมายระหว่างประเทศก็สามารถทำได้ครับ อันนี้น่าแปลกใจถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องดำเนินการโดยรัฐบาล ท่านเลขาธิการกฤษฎีกาพูดไว้เช่นนี้

PEA ชี้แจงกรณีชาวบ้านพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ได้รับบิลค่าไฟ

ช่วงนี้เป็นช่วงข่าวอาจจะสับสนข่าวหน่อย แต่ไม่เป็นไรเป็นช่วงสถานการณ์ชายแดนไม่ปกติ หลังจากปิดศูนย์พักพิงแล้วพี่น้องประชาชนพอลกลับบ้านไปเจอบิลค่าไฟฟ้าก็ร้องจ๊าก!! ไทบอกว่ารัฐบาลจะฟรี จริงจริงฟรีเพียงแต่ช่วงที่จดมิเตอร์ไฟฟ้าจะไม่ใช้วันที่ 1 ของเดือนนั้น อาจจะมีวันที่ 10 15 20 แล้วแต่พื้นที่ บางพื้นที่ไปจดทะเบียนหม้อแปลงวันไหนก็จะประมาณวันนั้น เดียวนี้เริ่มปรับใหม่กันแล้ว ผมเพิ่งได้รับเอกสารจะอยู่ประมาณต้นเดือน วันที่ 7 หรือ 8 ถือว่าดี คือเอาทั้งหมดทั่วประเทศเป็นล้านล้านครัวเรือน มาเริ่มวันที่ 8 เหมือนกันได้ไหมจะเข้าใจได้ บางทีไม่ง

สรุปกรณีที่พี่น้องในพื้นที่บ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์กลับไปบ้าน ไปเจอบิลค่าไฟตกใจเลย ไทบอกว่ารฟรีและไปจ่ายค่าไฟแล้วด้วย อย่างนี้ 2 ประเด็น 1) ได้รับบิลของเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม เดือนนี้ไม่ต้องจ่าย แต่ถ้าในเดือนกรกฎาคมซึ่งเหตุการณ์เกิด 24 กรกฎาคม ที่มีการปะทะและอพยพกันอยู่ รัฐบาลบอกว่าเดือน

กรกฎาคม สิงหาคมไม่ต้องจ่าย หากจ่ายไปแล้ว ให้จดไว้ ถ้ามีหลักฐานให้เก็บไว้ เดือนหน้ากันยายน
ท่านใช้ไปเท่าไร สมมติจ่ายไป 1,000 ใช้ไป 1,200 ท่านก็จ่ายเพียงแค่ 200 เป็นต้น จบข่าวรัฐบาลยืนยันว่า
ไม่มีการเก็บค่าไฟ ค่าน้ำ ในเขตที่อยู่แต่อย่างใด

รองนายกฯ พิชัย รับฟังข้อเสนอหอการค้าไทย เตรียมออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประกอบการในพื้นที่
ชายแดน 7 จังหวัด

เรื่องการเสนอแนะจากหอการค้าไทย ได้เข้ามาพบนายพิชัย ชุนทวิชิต รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง และผมในฐานะกรรมการของ ศบ.ทก. ไปพูดคุยกับผู้แทนของหอการค้าไทยโดยผู้แทน
ของหอการค้าไทยพาผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับชายแดน 7 จังหวัด ที่ทำธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว โรงแรม
มาพูดคุยกัน สรุปเสนอขอให้รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวใน 7 จังหวัด รองนายกฯ พิชัยบอกว่า จะคุยกับ
ศบ.ทก. และสภาความมั่นคงแห่งชาติว่าถ้าปลอดภัยหลายจังหวัดสามารถไปเที่ยวได้ เช่น จันทบุรี ตราด
ซึ่งกองทัพเรือเคยดูแลอยู่ และเคยประกาศกฎอัยการศึกจะสามารถไปได้แบบไหนอย่างไร เป็นต้น

มาตรการด้านภาษี รัฐบาลรับไว้โดยเฉพาะภาษีท้องถิ่น เช่น ภาษีสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย นอกจากนี้
การท่องเที่ยวจะพูดคุยกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อจัดสัมมนาไปในพื้นที่ 7 จังหวัด ซึ่งไม่ใช่ไปตรงจุด
ชายแดน อุบลราชธานีมีที่เที่ยวดังเยอะแยะ ศรีสะเกษ สุรินทร์ สระแก้ว มีที่เที่ยวยะเยอะ จันทบุรี ตราด ไปทะเล
ช่วงนี้อาจจะสนุกสนาน และเล่นน้ำทะเลด้วย

ข้อสั่งการในการประชุม ครม. อังคารที่ 19 สิงหาคม 2568

การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา มีหลากหลายประเด็นด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น การแต่งตั้ง
โยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย และอีกหลากหลายกระทรวง เพื่อการบริหารราชการแผ่นดิน
แต่ว่าเรื่องสำคัญที่สุด คือข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งรักษาการนายกรัฐมนตรี นายภูมิธรรม เวชยชัย
สั่งการหลายข้อด้วยกัน ฟังการแถลงข่าวที่ตึกนารีสโมสรในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา

“เรื่องแรกเป็นข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เรื่องของสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ประชุม
ได้รับรายงานจากรองนายกรัฐมนตรี รักษาการนายกรัฐมนตรี นายภูมิธรรม เวชยชัย ดังต่อไปนี้ รัฐบาลได้
ดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิง และยังคงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาอธิปไตยของชาติ ได้แก่

- การประชุมคณะกรรมการชายแดนภูมิภาค ที่เรียกกันว่า RBC ซึ่งขณะนี้เริ่มแล้วที่กองทัพภาคที่ 1
ส่วนกองทัพภาคที่ 2 ได้มีการกำหนดไว้ในสัปดาห์ถัดไป

- การประชุมคณะกรรมการชายแดนที่เราเรียกกันว่า GBC จะมีการประชุมกันในวันที่ 8 - 10
กันยายน ที่เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา

- การดำเนินการตามข้อสังเกตการณ์ของผู้สังเกตการณ์ชั่วคราว ที่กระทำโดยทูตทหารของอาเซียน
ในแต่ละประเทศ รัฐบาลได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม และก่อนหน้านี้อาจ
เป็นเอกอัครราชทูตและทูตแต่ละประเทศ ที่กระทรวงการต่างประเทศพาลงในพื้นที่

เรื่องต่อมาที่มีการรายงานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี คือขณะนี้มีการรายงานจากฝ่ายความมั่นคง รายงานว่า ยังมีอากาศยานไร้คนขับ หรือว่าโดรนแปลกปลอมเพิ่มมากขึ้นจนผิดปกติ ขอให้ ศบ.ทก. ร่วมกับกระทรวงคมนาคม กสทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปกำหนดมาตรการที่เหมาะสมและแก้ปัญหาต่อไป ซึ่งก่อนหน้านี้มีการผ่อนผัน เรื่องของโดรนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรแล้ว แต่ว่าโดรนทั่วไปนั้นยังไม่สามารถให้บินได้ในขณะนี้

เรื่องที่ 3 ที่มีการสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี คือศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จังหวัดชายแดนที่ได้รับผลกระทบ ขณะนี้ได้ปิดลงแล้ว ประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้ว และให้ฝ่ายปกครอง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กับ 7 จังหวัดชายแดนเร่งสำรวจและให้ความช่วยเหลือต่อไป

เรื่องที่ 4 การเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีที่ให้กับทหารกล้าและพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างที่เราทราบคือ 10 ล้านบาท และ 8 ล้านบาทไปแล้ว ล่าสุดนอกเหนือจากการเยียวยา ไม่ว่าจะเป็น บ้านเรือนของพี่น้องประชาชน และอื่น ๆ ที่ประชุมสั่งการให้คณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสพภัยของสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รวบรวมและเบิกเงินจากกองทุนต่อไป

เรื่องที่ 5 เรื่องของสงครามข่าวสารยังมีการสร้างข่าวเท็จอยู่เป็นเนือง ๆ และมีการสร้างสถานการณ์ตลอดจนมีการปล่อยข่าวปลอม หรือ Fake News แม้ว่าประเทศไทยจะมีเสรีภาพในการนำเสนอข่าวสาร และแสดงความคิดเห็น แต่ขณะนี้ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีย้ำว่าเราต้องการความสามัคคีของคนในชาติ จึงขอให้หน่วยงานต่าง ๆ ทางด้านสื่อสารมวลชน ทั้งภาครัฐ และเอกชน ร่วมมือกับ ศบ.ทก. ในการตรวจสอบและขจัด Fake News ทั้งในและต่างประเทศและจะต้องไม่เป็นผู้ขยายผลเสียเอง คือส่วนราชการไม่ใช่รับข้อมูลผิดผิดมาแล้วก็แชร์ ที่ประชุมบอกว่าต้องถ่วงและตรวจสอบได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นให้อิงกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ทันที

เรื่องต่อมาเป็นเรื่องน่าสนใจนอกเหนือจากเรื่องของไทย-กัมพูชา บ้านเมืองของเราต้องพัฒนาบ้านเมืองของเราต้องเดินไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสั่งการให้ติดตามการดำเนินการในการพิสูจน์สิทธิในการครอบครองที่ดินของบุคคลในที่ดินของรัฐ ซึ่งที่ประชุมมติ ครม. ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2567 ให้กระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค ได้ผ่อนปรนให้กับประชาชนที่มีทะเบียนบ้านชั่วคราว ซึ่งออกโดยที่อยู่อาศัยที่ปลูกสร้างบนที่ดินของรัฐ แต่อย่างไรก็ตามยังไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการให้เรียบร้อย คือให้ไปตรวจสอบสิทธิว่าตกลงมีสิทธิในที่ดินดังกล่าวแบบไหนอย่างไร โดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ไปเร่งรัดในการพิสูจน์สิทธิ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำความต่าง ๆ ที่ดำเนินการมาตั้งแต่รัฐบาลก่อนหน้านี้ในปี 2567 มาพัฒนาปรับปรุง และเร่งดำเนินการในเรื่องของที่ดินของพี่น้องประชาชน”

ท่านผู้ชมครับ นอกจากเรื่องไทย-กัมพูชา ยังมีเรื่องการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องที่มีที่ดินทำกิน และยังไม่มียุทธศาสตร์ ซึ่งได้มีการพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดกาญจนบุรี หรือจังหวัดใดก็แล้วแต่ เพราะว่าที่ผ่านมาเคยเปิดให้กับพี่น้องที่อาจจะไปถือครองสิทธิที่ดินมาก่อนหน้านี้ และกฎหมายเพิ่งประกาศใช้ สามารถไปขอใช้น้ำใช้ไฟได้ เรียกกันว่ามิเตอร์ชั่วคราว รัฐบาลโดยท่านภูมิธรรม สั่งการให้ไปดูเรื่องนี้ตั้งแต่ปี 2567 มีการมอบให้นายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ไปที่จังหวัดกาญจนบุรีมีการพูดคุยในเรื่องนี้ คิดว่าคงจะดำเนินการได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แถลง GDP ไตรมาส 2 ขยายตัว 2.8%

ไปดูเรื่องของเศรษฐกิจไทยโต บางทีฟังข่าวมาก ๆ เครียด อยู่แต่ชายแดนอย่างเดียวยังจริง ๆ มีตั้ง 77 จังหวัด บางทีอาจจะได้รับข่าว Fake News เยอะเหลือเกินตอบโต้กันไม่หวาดไม่ไหว ขอภัยจะพยายามอย่างเต็มที่ ไปดูกันเรื่องเศรษฐกิจสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รายงานเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 2 ของปีนี้คือ เดือนเมษายน พฤษภาคม มิถุนายน ปรากฏว่าขยายตัว 2.8% ตอนแรกคิดว่าต่ำกว่า 2 ปรากฏว่าครึ่งปีแรก ทาง สศช. หรือสภาพัฒน์ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ บอกว่า 6 เดือน ขยายตัวถึงร้อยละ 3.0 คือเฉลี่ย 6 เดือน บางเดือนอาจจะ 1.8 2.5 2.6 ที่สำคัญมีการคาดการณ์กันว่าในช่วงทั้งปี น่าจะแตะถึงระดับประมาณ 2.3 บวก ลบ ทั้งนี้ น่าจะเพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้น ซึ่งมีการคาดการณ์กันว่าเท่ากับปีที่แล้วกว่า 35 ล้านคน แต่ปัจจุบันเดือนนี้เดือน 8 ผ่านมา 7 เดือน ปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยมากถึง 20 กว่าล้านคน หมายความว่าเขาไม่ได้กังวลใจว่าไทยมีการปะทะกันที่ชายแดนจะไม่มาเที่ยวเลย ปรากฏว่า นักท่องเที่ยวที่ยังมาเที่ยวมากที่สุดตอนนี้เป็นคนอินเดีย เดียวนี้คนอินเดียขึ้นชอบที่จะมาท่องเที่ยวประเทศไทย

รัฐบาลเดินหน้าปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้า/บุหรี่เลื่อน

ไปดูเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้า รัฐบาลปราบปรามอย่างเข้มข้น ทำให้เราต้องผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปได้ เราปราบปราม เรื่องของตัดน้ำ ตัดไฟ ตัดอินเทอร์เน็ต ไม่ให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์มาโทรหลอก บางคนต้องจบชีวิตลงเพราะว่า เงินในบัญชีหมดเกลี้ยงกระเป๋า คุณพ่อคุณแม่หลายคนต้องสูญเสียเงินเพราะโดนหลอก ผมรับเรื่องร้องเรียน เยอะมากในช่วงต้นปี จากนั้นนายกแพทองธารสั่งเด็ดขาดทั้งฝั่งตะวันตก คือแถวเมืองเมียวดี ตรงข้ามกับอำเภอ แม่สอด จังหวัดตาก เรียบร้อยจะเห็นได้ว่าประเทศบางประเทศเอาเครื่องบินมารับไม่รู้ก็เที่ยว อยู่แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ฝั่งนั้นเป็นหมื่นหมื่นคน ฝั่งตะวันออกคือฝั่งปอยเปต องค์การสหประชาชาติ หน่วยงานแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (Amnesty International) พุดซัดเงินเราไม่เคยไปกล่าวหา ว่ากัมพูชาเป็นแหล่งของแก๊งหลอกหลวงโดยเฉพาะ คอลเซ็นเตอร์ต่าง ๆ และที่สำคัญตอนนี้ยังปิดชายแดน 7 จังหวัดอยู่ คนที่จะข้ามไปเล่นบ่อนกาสิโน ตอนนี้เรียกว่า ฝึหลอกเลยทีเดียว

มาดูเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อวานนี้มีการเปิดงานโดยการยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าและ ปัญหาบุหรี่ผิดกฎหมายในประเทศไทย ได้รับเชิญในฐานะที่ผมเจ้าก็เจ้าการตั้งแต่เดือนมกราคม กุมภาพันธ์ ไปจับ ร้านบุหรี่ไฟฟ้า ตอนนี้หายวับไปกับตา ลองฟังการเปิดงานของผมเมื่อวานนี้ครับ

“เมื่อต้นปีที่ผ่านมามีการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประเทศไทยน นายกรัฐมนตรีมีบัญชา ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา ซึ่งหลายปีที่ผ่านมานี้ข่าวเด็กสูบบุหรี่ไฟฟ้าและเยาวชนต่าง ๆ จะเกิดปัญหาเยอะมาก ในสังคม เกิดการปล่อยปละละเลย มีร้านค้าบุหรี่ไฟฟ้าเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด 77 จังหวัด ถ้าจังหวัดละ 10 แห่ง ก็เกือบพันแห่ง กรุงเทพมหานครเกือบ 500 แห่ง เมื่อต้นปีคณะกรรมการได้ออกกวาดล้างจับกุม จนปัจจุบันนี้ จะไม่เห็นแล้วว่าร้านขายบุหรี่ไฟฟ้าที่ดูเหมือนกับร้านขายพวกโทรศัพท์มือถือเล็ก ๆ ตามตึกแถวต่าง ๆ หายไปหมด ไม่มีเลย เพราะรัฐบาลคาดโทษไว้ว่าถ้าเกิดยังพบเห็นอีก ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่อยู่ในพื้นที่ต้องรับผิดชอบ ทั้งนี้ รัฐบาลได้มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปดำเนินการ สมมติว่าหน้าบ้านเคยมี 100% หายหมดศูนย์

นครศรี ไปอยู่หลังบ้านประมาณสัก 60% ซึ่ง 60% ณ ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็น ทั้งตำรวจไซเบอร์ ตำรวจภูธร ตำรวจ นครบาล ดำเนินการลดลงไปเหลือประมาณ 20% 30% พวกนี้จะใช้วิธีการเปิดยู (URL ที่อยู่เว็บ) แต่ละเว็บไซต์ เปิดเว็บนี้ เปิดยูตรงนี้ ปิดเพราะโดนเจ้าหน้าที่ล่อซื้อบ้างอะไรบ้าง ปรากฏว่าตอนนี้ยังคงมีหลงเหลืออยู่ รัฐบาลก็ ดำเนินการจับกุมอย่างเต็มที่ เรื่องที่ 2 คือเรื่องของบุหรีเถื่อน ทางรัฐบาลตระหนักว่ามันอันตรายมาก เพราะเราไม่ รู้ว่าบุหรีเถื่อนทำมาจากบุหรีอะไร กล่องหรือว่าของบอयीหื่อนั้น บอयीหื่อนี้ มีความน่าเชื่อถือ แต่เนื้อในจริง ๆ แล้วเป็นบุหรีที่ไม่มีคุณภาพ อาจจะทำให้คนสูบเกิดสารมะเร็งต่าง ๆ ได้อย่างมากมาย รัฐบาลให้นโยบายไป 2 ข้อ 1. คือการจับกุม ต้องจับรายใหญ่ เพราะรายย่อยผู้สูบเขาไม่รู้หรอก เขาไม่รู้ว่าเป็นบุหรีนั้น บุหรีจริง บุหรีปลอม เพราะ ของเหมือนกันหมด ยี่ห้อเหมือนกันหมด เพราะฉะนั้น อันนี้คือหน่วยงานปลายทาง ส่วนที่ 3 คือการจับกุมแหล่งที่ เป็นผู้ผลิต ทั้งนี้ทั้งนั้นทางการยาสูบ ท่านผู้ว่าอยู่ที่นี่จะเป็นผู้ที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เพื่อให้บอกได้ว่าบุหรี เถื่อนมีรูปแบบอย่างไร ถ้าพี่น้องประชาชนมีข้อมูล เห็นว่าตรงไหนเป็นโรงงานน่าสังเกต ช่วยแจ้งเลยครับ แจ้งท้องที่อาจจะกังวลว่าท้องที่รู้เห็นเป็นใจด้วยหรือเปล่า ท่านแจ้งมาที่ 1111 จะมาถึงทางผม ซึ่งผมเป็นประธาน คณะทำงานในเรื่องการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ จะสามารถรับข้อมูลได้โดยตรง

ที่ประชุม กพข. เร่งจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่

ไปดูเรื่องของพลังงาน รองศคิกานต์ วัฒนจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มีรายงานครับ

“สวัสดิ์คะ ดิฉันศคิกานต์ วัฒนจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สัปดาห์นี้มีการประชุม คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพข.) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568 ซึ่ง กพข. เป็นคณะกรรมการระดับสูง มีหน้าที่ในการกำหนดทิศทางและนโยบายพลังงานของประเทศในภาพรวม โดยนายพิรพันธุ์สาส์ รัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงาน แห่งชาติ (กพข.) ในครั้งนี้ ซึ่งมีนายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยในที่ประชุมได้เคาะ มาตรการสำคัญ ๆ ทางด้านพลังงานต่าง ๆ ดังนี้

1. กพข. ได้เห็นชอบการเดินหน้าโครงการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ทั้งพลังงานลมและพลังงาน แสงอาทิตย์ โดยกำหนดให้มีการเจรจาราคาที่เหมาะสมกับภาคเอกชน เพื่อให้ได้ค่าไฟที่เป็นธรรมและกำหนด ให้สามารถจ่ายไฟเข้าระบบได้ภายในปี 2573

2. ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ขยายอายุการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ออกไปอีก 6 ปี ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้ารวมกว่า 28,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการใช้พลังงานภายในประเทศ อีกด้วย

3. ได้มีมติเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยเลื่อนการปลดโรงไฟฟ้าบางเครื่องออกไป และปรับปรุงให้ใช้ได้ยาวนานขึ้น ซึ่งมาตรการนี้จะช่วยลดการนำเข้าก๊าซแอลเอ็นจี (LNG) และลดค่าไฟฟ้าผันแปร หรือที่รู้จักกันในนามของค่าเอฟที (FT) ลงได้ประมาณ 9,500 ล้านบาทต่อปี

4. กพข. ได้มีมติปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าบ้านที่อยู่อาศัย โดยกำหนดอัตราค่าไฟเฉลี่ยในรอบเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม 2568 ให้อยู่ที่ 3.94 บาทต่อหน่วย และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณามาตรการเพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่จ่ายค่าไฟฟ้าในอัตราที่เป็นธรรมมากขึ้น

นอกจากนี้ กพข. ยังได้เห็นชอบการกำหนดอัตราราคาจำหน่ายไฟฟ้าแก่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยจะต้องไม่ต่ำกว่าราคาจำหน่ายให้กับคนไทยในประเทศ รวมถึงยกเลิกแผนการแยกศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้า (System Operator: SO) ออกจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อให้เหมาะสมกับโครงสร้างไฟฟ้าของประเทศ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล

ซึ่งมาตรการทั้งหมดนี้ เป็นการมุ่งเน้นการลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้า ลดค่าครองชีพให้กับคนไทย และสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศในระยะยาวอีกด้วย รัฐบาลยืนยันว่าจะทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวไทยได้มีไฟฟ้าใช้อย่างมั่นคง ในราคาที่เป็นธรรม และก้าวสู่พลังงานสะอาดอย่างยั่งยืนต่อไป”

รัฐบาลเชิญชวนทุกภาคส่วน ใส่ชุดผ้าไทย ผลักดัน Soft Power สืบสานภูมิปัญญาไทย

ท่านผู้ชมครับ มีการเชิญชวนให้ร่วมกันแต่งชุดไทย ใส่ชุดราชปะแตน หรือจะใส่ชุดแบบไหนก็ได้ เต็มวัน ชาวจีน ชาวเกาหลี ชาวญี่ปุ่น ชาวอินเดีย มาเมืองไทยไปเที่ยวที่อยุธยา ผมไปมา เข้าชุดถ่ายกับเจดีย์กับวัดวาอาราม สวยมาก ล่าสุด รัฐบาลเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานและเฉลิมพระเกียรติ ในการส่งเสริมการใส่ชุดผ้าไทยเป็นการผลักดัน Soft Power ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทย เสาร์-อาทิตย์ อยากจะใส่ใส่สไตล์ไทยไปถ่ายรูป โครมงก็ชื่นชม ตอนนี้อยู่ในเรื่องของการใส่ชุดไทยในสถานที่ต่าง ๆ อยู่ในขณะนี้

สภาส่งเสริมวัฒนธรรมอาเซียน เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมกันสักการะพระบรมสารีริกธาตุ “อูรังครธาตุ” จากรัฐพิหาร มาจากประเทศอินเดีย ประดิษฐานอยู่ที่วัดประสิทธิชัย จังหวัดตรัง ใครอยู่ใกล้จังหวัดตรังก็ไปกัน มีตั้งแต่วันนี้ - วันจันทร์ที่ 25 สิงหาคมนี้ วัดประสิทธิชัย อยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เปิดให้พุทธศาสนิกชนสามารถเข้าสักการะได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น.

เชิญชมการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก 2025

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก เริ่มนัดแรกวันที่ 22 สิงหาคม เวลา 16.00 น. มีการถ่ายทอดสด เป็นคู่ของเช็กกับอาร์เจนตินา การแข่งขันมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม ไปจนถึงวันที่ 7 กันยายน มีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์หลากหลาย การจัดการแข่งขันมีที่จังหวัดเชียงใหม่ ภูเก็ต นครราชสีมา และกรุงเทพมหานคร ส่วนที่นครปฐมก็มี ราชนบุรีก็มี ลองพิมพ์เข้าไปในอินเตอร์เน็ตว่า วอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก จัดที่เมืองไทยแข่งกันวันไหนบ้างนะครับ

เวลามาถึงช่วงท้าย การประชุม ศบ.ทก. ยังคงมีทุกวันและจะมีการแถลงข่าวทุกวัน เวลา 07.00 น. เพื่อสรุปสถานการณ์ 7 จังหวัด ที่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งขณะนี้ปกติคืออยู่ พี่น้องประชาชนใช้เวลาในวันหยุดพักผ่อนกัน วันนี้วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ลาไปก่อนนะครับ พบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ สวัสดีครับ
